



ข่าว  
News

# กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Department of Local Administration

## มท.1 เน้นย้ำ อปท.เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ตามที่ขณะนี้ มีประชาชนได้รับความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากจากสถานการณ์อุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ในเขตพื้นที่หลายจังหวัด ที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน นั้น นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงได้เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยถือเป็นภารกิจที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เช่น การอพยพผู้ประสบภัย หรือคาดว่าจะประสบภัยไปอยู่ในที่ปลอดภัย การจัดหาอาหาร น้ำดื่ม ห้องสุขา ที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย การดูแลด้านสุขภาพและการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ และดูแลรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ประชาชนมีความจำเป็นต้องใช้บริการเพื่อการยังชีพให้ใช้การได้อยู่เสมอ หากชำรุดเสียหายให้เร่งดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของทางราชการให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ให้นำเงินสำรองจ่ายซึ่งได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรก หากเงินสำรองจ่ายมีไม่เพียงพอก็อาจโอนงบประมาณรายการที่เหลือจ่ายหรือไม่มีความจำเป็นต้องจ่ายไปเพิ่มจ่ายได้โดยการอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้จ่ายเงินสะสมที่เก็บรักษาไว้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ประสบอุทกภัยและมีพื้นที่ที่ติดต่อกับหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดอุทกภัยหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ ให้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดอุทกภัยหรือศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด ในการนำบุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ อาತಿ รถยนต์บรรทุกน้ำ รถพยาบาล และเครื่องจักรต่างๆ เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบอุทกภัยได้ โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าเบี้ยเลี้ยงของข้าราชการ พนักงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนที่ได้มอบหมายให้ช่วยปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในค่าใช้จ่ายและฐานะการคลังของคนด้วย

-----